

UBND TỈNH GIA LAI  
**ĐA PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN**

Số: 22 /DAPTTTTD - HPGD  
V/v xây dựng mô hình thư viện thân  
thiện trong trường mầm non

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 12 tháng 6 năm 2018

Kính gửi : Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Kbang,  
Mang Yang và Krông Pa.

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Văn kiện Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai do Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tài trợ cho UBND tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020.

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Dự án về xây dựng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng trong trường mầm non.

Vào ngày 19-21/3/2018 Dự án đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực xây dựng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán mầm non bốn xã của ba huyện tham gia Dự án (*xã Sơn Lang, huyện Kbang, xã Ayun, Kon Chiêng, huyện Mang Yang, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa*), ngày 10/5/2018 tiếp tục tham quan học tập mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng tại hai trường mầm non của huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (có sự tham gia của lãnh đạo xã). Sau khi được tập huấn do chuyên gia GDMN Viện nghiên cứu khoa học Giáo dục Việt Nam triển khai và đi thực tế đơn vị điển hình tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các trường mẫu giáo được chọn để thí điểm xây dựng thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng: Trường Mẫu giáo Hoa sen, xã Sơn Lang, huyện Kbang; Trường Mẫu giáo Ayun, xã Ayun, Trường Mẫu giáo Kon Chiêng, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang và Trường Mẫu giáo Ia Mlah, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa lựa chọn địa điểm để bố trí thư viện bảo đảm có không gian, an toàn, đủ ánh sáng.

2. Hướng dẫn các trường tham gia Dự án nghiên cứu lập kế hoạch chi tiết xây dựng thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng để triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 6 năm 2018, rà soát lại những vấn đề còn khó khăn trong việc xây dựng thư viện để lập danh mục đề nghị về Sở (danh mục sách, tranh truyện, tài liệu chuyên môn, tài liệu khoa học về trẻ em, các thiết bị, đồ dùng nội thất cần thiết cho thư viện) trước ngày 15/6/2018 để có cơ sở đề xuất Dự án đầu tư kịp thời.

3. Chỉ đạo các trường tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân xã, huy động các nguồn lực từ cộng đồng tham gia đóng góp sức người, sức của cùng với nhà trường tập trung cải tạo, thiết kế thư viện bảo đảm đáp ứng được những yêu cầu tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện của địa phương, khuyến khích các đơn vị sáng tạo trong cách bố trí, sắp xếp, vận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để xây dựng thư

viện phù hợp với bối cảnh địa phương, kích thích trẻ và phụ huynh đến với hoạt động thư viện.

4. Chỉ đạo các trường tăng cường tuyên truyền cho nhân dân trong xã về ý nghĩa, vai trò thư viện dựa vào cộng đồng được xây dựng trong trường mầm non, vận động nhân dân trong xã tham gia các hoạt động thư viện để nâng cao hiểu biết và kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non.

5. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong trường mầm non và bảo đảm chế độ sinh hoạt một ngày ở trường mầm non theo Chương trình Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

6. Xây dựng kế hoạch quản lý và hoạt động của thư viện bao gồm (nhân sự quản lý, nhân sự phối hợp, thời gian hoạt động, đối tượng được tham gia hoạt động...), chỉ đạo giáo viên tăng cường tổ chức các hoạt động cho trẻ tại thư viện (hướng dẫn xem sách, đọc/kể cho trẻ nghe truyện, thơ, đồng dao, ca dao, làm đồ chơi tự tạo,...), bảo quản, giữ gìn tài sản, cơ sở vật chất của thư viện, tổ chức cho trẻ tham gia sắp xếp đồ dùng, trang trí thư viện. Hàng năm định kỳ kiểm tra và đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động thư viện và báo cáo kết quả hoạt động thư viện về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng giáo dục Mầm non) theo báo cáo tổng kết năm học.


7. Thời gian thực hiện các nội dung nêu trên bắt đầu từ tháng 6 năm 2018, địa điểm xây dựng thư viện tại khu vực trung tâm các trường mẫu giáo tham gia thí điểm trong vùng Dự án.

Nhận được Công văn này, đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Kbang, Mang Yang và Krông Pa chỉ đạo các trường mẫu giáo tham gia xây dựng mô hình thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng tổ chức nghiên cứu, triển khai và thực hiện. Kế hoạch xây dựng thư viện của các trường mẫu giáo gửi về Phòng Giáo dục Mầm non trước ngày 20/6/2018, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thêm, địa chỉ số 56, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, số điện thoại liên lạc: 0269.3.826.876. *SLK*

**Nơi nhận:**

- Unicef Việt Nam (báo cáo);
- Ban QLDA PTTTGD Gia Lai (báo cáo);
- Lưu HPGD.

**PHỤ TRÁCH HỢP PHẦN GIÁO DỤC**



*[Handwritten Signature]*

**PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**Bùi Khoa Nghi**